

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๗ เรื่อง

๑. คอลัมน์ข่าวทะเลคน “สราวุธ เบญจกุล เลขาธิการศาลยุติธรรม” จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด
๒. ภาพข่าว “ประมุขป้าย” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
๓. “ปอปอ.อายัดที่ดิน เสียเปียง ๓๒๐ ไร่” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๔. “หมายจับอีก ๘ โทรม ดญ.พังงา แจ้งข้อหาหนัก-ทนายจี้แจง” จากหนังสือพิมพ์ มติชน ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์
๕. คอลัมน์กฎหมายข้างตัว “เสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์พัง” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
๖. “นัดไต่สวนเพิกถอนปล่อย ๔ ชาวบ้านสู้ที่ดิน” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๗. “ตร.เช็กภาพวงจรปิดล่าบุกเดี่ยวปล้นแบงก์ พบผู้ชายร่างท้วมศาลออกหมายจับแล้ว”

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. คอลัมน์กฎหมายวาไรตี้ “เด็กกระทำความผิด” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๒. “ศาลอาญารับฟ้อง หมอวิชัยและพวก” จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

ฉบับวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ จำนวน ๔ เรื่อง

๑. คอลัมน์ตาชั่งพันดาว จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๒. “ลุ้นศาลฎีกา ๑๑ กย. นัดอ่านคำพิพากษา ชาวบ้านห้วยคลิตี้ฟ้องร้องบริษัทตะกั่ว” จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า ข่าวสด บางกอกโพสต์

๓. “อัลไพน์ ส่อเค้าหลอน มท.ผวาเสียค่าไถ่พันล.” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

๔. คอลัมน์บ้านเรา “โอกาส ความเป็นไปได้ ยิ่งลักษณ์ กลับไทยหลัง ๒๗ ก.ย.!” จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์

Source :

ข่าวสด

Date : 9 ก.ย. 2560

Page : 6

No: 60312216

ข่าวทะเลคน

สรารุช เบญจกุล**เลขาธิการศาลยุติธรรม**

สรารุช เบญจกุล ขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ชั้นที่ ๑ จากรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ทั้งเคยเป็นเลขาธิการสำนักอบรมศึกษา

กฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา

และประธานกรรมการบริษัทไฟฟ

ร.ฟ.ท. จำกัด

สรารุช เบญจกุล (เกียรตินิยม) อดีตรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม แห่งเนติบัณฑิตยสภา



สรารุช เบญจกุล

บัณฑิตยสภา ปรินญาโทด้านกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยบริสตอล สหราชอาณาจักร ปรินญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอเมริกัน และปรินญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยไอโอรด์ สหรัฐอเมริกา

เส้นทางตุลาการเริ่มจากเป็นที่ปรึกษา


กฎหมายและพนักงานอัยการ

ผ่านตำแหน่งสำคัญๆ ทั้งผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทลุง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 และผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ อดีตรองเลขาธิการส่งเสริมงานตุลาการ ก่อนเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา

เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนครแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว และรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ยังคงเป็นกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม และกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

ในวันที่ 1 ต.ค. 2560 รั้งงานล่าสุด เป็นเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

	MATCHON <small>Media & Technology Center</small>	Subject:
Source : ไทยรัฐ (ป้าย)		
Date :- 9 ก.ย. 2560	Page : 14	No :



14 ประมูลป้าย วรุดิ มาอินทร์ ขนส่งจังหวัดสงขลา ชัยยุทธ วัชรานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ สนง.อธิบดีผู้พิพากษาศาล 9 เขตฯ นครศรีธรรมราช ประชาธิณี ร่วมประมูลทะเบียนเลขสวย หมวดขท. "ชุมทรัพย์มากมีขับดีปลอดภัย" ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ จ.สงขลา.

Source : มติชน

Date : 9 ก.ย. 2560 Page : 10

No: 60312295

ปปง.อายัดที่ดิน 'เสียเพียง' 320 ไร่

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ปปปง. มีคำสั่ง ที่ ย. 081/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ให้อายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และนายอภิชาติ จันทรสกุล พร หรือเสียงเบียง ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พินักขา จำคุก 48 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับทรัพย์สินที่ ปปปง.มีคำสั่งอายัดครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน มี หจก.ดอยคำฮิลล์ไซด์ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง จำนวน 53 รายการ ประมาณ 320 ไร่ รวมราคาประเมินประมาณ 58,093,025 บาท ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ปะขาว ต.โพงแพง ต.สายทอง ต.โรงช้าง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

Source :

มติชน

Date : 9 ก.ย. 2560

Page : 1,3

No: 60312315

หมายจับอีก 8 โทรมดญ.พังงา แจ้งข้อหาหนัก-ทนายจีแจง

ตร.เผยศาลจังหวัดพังงาอนุมัติหมายจับ 8 ต้องสงสัยเอี่ยวรูมโทรม
ด.ญ.14 ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ทนายชุมชนพร้อมผู้นำท้องถิ่น
ข้อใจขั้นตอนการออกหมายจับ (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

ด.ญ.พังงา

จากกรณีมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ต นำ น.ส.บี (นามสมมุติ) อายุ 39 ปี ซึ่งเป็นแม่ และลูกสาวคือ ด.ญ.เอ (นามสมมุติ) อายุ 15 ปี เข้าแจ้งความร้องทุกข์ สภ.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เพื่อจับกุมตัวกลุ่มคนเพิ่มเติมนอกเหนือจากผู้ต้องหา 3 คน ใน อ.ตะกั่วทุ่ง ตามที่อัยการจังหวัดพังงาสั่งฟ้องในข้อหา ช่มชู้ในกระทำความผิดต่อเด็กอายุ 14 ปี (ขณะเกิดเหตุ) ไปก่อนหน้านี้อันแล้ว หลังจากตามข่าว น.ส.เอ อ้างว่าถูกคนในหมู่บ้านกว่า 40 คน รุมช่มชู้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 จนถึงปลายเดือนตุลาคมปีเดียวกัน และต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน รวมทั้งผู้เสียหายได้เข้าร้องทุกข์แจ้งความเพิ่มเติม ขณะที่ชาวบ้านออกมาโต้ว่าไม่เป็นความจริง ตามที่เสนอข่าวไปนั้น

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวว่า พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโคกกลอย ได้ยื่นคำร้อง ขอหมายจับผู้ต้องหาจำนวน 8 คน ต่อ

ศาลจังหวัดพังงา และศาลจังหวัดพังงาได้อนุมัติหมายจับดังกล่าวแล้ว ในความผิดฐาน ร่วมกันช่มชู้ในกระทำความผิดต่อเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีซึ่งมิใช่ภรรยาของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง, ร่วมกันพรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีไปเพื่อการอนาจารและเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น พาเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีไปเพื่อการอนาจาร โดยใช้อุบายหลอกลวง ชูเชิญใช้กำลังประทุษร้ายหรือวิธีข่มขืนใจด้วยประการใดๆ, ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใดหรือจ่ายยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจหรือของคนอื่น โดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้นไม่กระทำการนั้น, ร่วมกันข่มขืนกระทำความผิดต่อผู้อื่นโดยชูเชิญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นคนอื่นและร่วมกันมุกรุกในที่เคหสถานในเวลากลางคืนโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือชูเชิญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย

“ขอยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และหากพยานหลักฐานมีความเชื่อมโยงไปถึงผู้ใด ก็จะดำเนินการขอศาลอนุมัติหมายจับ และ

จับกุมผู้ต้องหาต่อไป" พ.ต.อ.กฤษณะกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้าวันที่ศาลา ชายทะเลบ้านเกาะแรด ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.โคกกลอย ลงพื้นที่ออกตรวจดูแลความสงบในหมู่บ้านให้ ประชาชนในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมเยียนพูดคุยสร้าง ความอุ่นใจให้ชาวบ้านหลังเกิดคดีรุมโทรมหญิง

เวลา 13.00 น. ที่บริเวณศาลาท่าเทียบเรือ บ้านเกาะแรด ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายสรรเพชร ทิพย์มณเฑียร นายความชุมชน พร้อมผู้นำท้องที่ และชาวบ้านเกาะแรด เข้าพบ พล.ต.ต.บุญทวี ไกรักษา ผบ.ภ.จ.พังงา เพื่อ ขอความชัดเจนกรณีมีกระแสข่าวการออกหมาย จับชาวบ้าน 8 ราย ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่กังวล ว่าหากออกหมายจับ ซึ่งเจ้าหน้าที่จับกุมโดยไม่ได้สอบสวนหรือสอบสวนหาข้อเท็จจริงก่อนจับกุม จะทำให้ชาวบ้านเสียทรัพย์สินในการประกันตัว จำหน่าย ไม่ได้ทำงาน ขาดรายได้ เหลือเงิน ผู้ต้องหา 3 รายที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ หลัง การพูดคุยเจ้าหน้าที่ตำรวจขอปรึกษาทนาย ความชุมชนก่อนได้ข้อยุติ โดยทนายความชุมชน ยอมรับว่ารู้สึกพอใจโดยหวังว่าเจ้าหน้าที่จะเปิด ข้อมูลบางอย่างที่สามารถสรุปเรื่องราวต่างๆ ที่ เกิดขึ้น หลังจากนั้นทนายความจะลงพื้นที่ อีกครั้งเพื่อนำเอกสารแบบฟอร์ม คำร้อง ที่ เกี่ยวข้องกับการทำสำนวนคดีเพื่อช่วยเหลือ ผู้ถูกกล่าวหาและดำเนินคดีต่อไป


นายสุชีพ สุเมินทร์ ชาวบ้านเกาะแรด กล่าว ว่า หากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการออกหมายจับจริง ตนรู้สึกเครียดมากตอนนี้ เพราะว่าจะหาเงิน ที่ไหนไปประกันตัว ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขา จะดำเนินการ ตนเองไม่ทราบเรื่องข้อกฎหมาย แต่อย่างใดคงต้องปล่อยไปตามกฎหมาย ตอน นี้มีความหวังเดียว คือทนายที่ลงมาช่วยชาว บ้าน แต่เชื่อว่าอีกไม่นานความจริงจะปรากฏ

เมื่อเวลา 15.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มี กระแสข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขออนุมัติศาล ออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก 8 ราย ก่อน เช้าจับกุมได้ 7 ราย หลบหนี 1 ราย ก่อนนำ ผู้ต้องหาเข้ามาสอบปากคำที่ สภ.โคกกลอย รวมมีผู้ต้องหาในคดี 11 ราย

เมื่อเวลา 17.00 น. ที่ สภ.สาคร อ.กลาง จ.ภูเก็ต นาย ส. (นามสมมุติ) พ่อเลี้ยงของ ด.ญ.เอ พร้อมนายอับดุลลอฮ์ อับดุลลาห์ ประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ต และ นายฮานีฟ หยงสตาร์ เลขาธิการมูลนิธิมุสลิม เพื่อสันติ เดินทางเข้าพบ พ.ต.ท.บรรดาศักดิ์ ศรีเลิศ สว.สอบสวน สภ.สาคร เพื่อแจ้งความ ดำเนินคดีกับชาวบ้านบ้านเกาะแรด 3 ราย ชัยหาหมื่นประมาณ เนื่องจากออกมาให้ข่าวว่า ตนมีความสัมพันธ์ฉันผู้สาวกับลูกเลี้ยง

นาย ส. กล่าวทำ ชาวที่ยอมมาให้สัมภาษณ์ ชื่อเสียงและถูกมองว่าเป็นพวกโมดี จึง ตัดสินใจแจ้งความกลับชาวบ้าน 3 ราย ยอม ขอความเป็นธรรมจากสังคมให้ใช้วิธีการดูแล แม้ ด.ญ.เอจะไม่ใช้ลูกสาวแท้ๆ แต่ได้เลี้ยงดูมา ตั้งแต่อายุ 2 ขวบ จึงมีความรักความผูกพันกับ เลื่อนลูกสาวแท้ๆ และเพื่อพิสูจน์ความจริงผู้ ยินดีเข้าสู่เครื่องจับเท็จ

ต่อมาที่ สภ.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ทิมทนายความชุมชน นำผู้ต้องหา 5 ราย คือ 1.นายอวิชัย ภาณุ 2.นายสุชีพ สุเมินทร์ (ทวดเดช) 3.นายเฉลิม สามิน (ทวดบัว) 4.นายภักดี สุเมินทร์ 5.นายณัฐวุฒิ บุตรน้อย เก็บมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ ตำรวจ หลังศาลจังหวัดพังงาอนุมัติหมายจับ ผู้ต้องหา 8 ราย ร่วมกับกระทำซ้ำเรา ด.ญ.เอ ซึ่งเป็นผู้ต้องหารายใหม่เพิ่มเติม ส่วนอีก 3 ราย คือ 1.นายวรชิต คงบุตร (อีซา) 2.นายชาติชาย ศรีรัตน์ (เล็ก) 3.นายบุญจันทร์ นนทร (อาลี) เป็น ผู้ต้องหารายเดิมที่ถูกออกหมายจับก่อนหน้านี้ แต่เป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระ ทำให้มีการ แจ้งความดำเนินคดีและออกหมายจับเพิ่มเติม ในข้อกล่าวหาร่วมกันรุมโทรม พรากผู้เยาว์ ใช้ กำลังบังคับขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย และ บุกรุกเคหสถาน โดยทำการสอบปากคำ จาก นั้นนำตัวผู้ต้องหาที่ สภ.โคกกลอย เบื้องต้นตำรวจ ปฏิเสธการประกันตัว และจะส่งผู้ต้องหาทั้งหมด ไปยังศาลเพื่อฝากขังในวันที่ 9 กันยายน ขณะนี้ ญาติผู้ต้องหาแจ้งว่าทนายความเตรียมยื่น หลักทรัพย์เพื่อประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง 5 ราย ใน ชั้นศาลจำนวน 1.2 ล้านบาท

 กระทรวงยุติธรรม		Subject: คดีแพ่ง
Source : คดี民事		
Date : ๒-9 ก.ย. 2560 Page : ๑๐	No :	

เสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์พัง

ระบะนี้มีพายุฝนฟ้าคะนองบ่อยครั้ง บางที่มีพายุรุนแรงพัดต้นไม้ เสาไฟฟ้าหักโค่น

หักลงมาทับรถราที่จอดแถวนั้น พังยับเยินเสียหาย

เจ้าของรถก็ทรมานมีคดีขอรับ ซ่อมที่เป็นหมื่น

ครอง ๆ ดู จะจ่ายเองก็ไม่ไหวสิข ไม้ได้เกิดจากความประมาท

ของตนเองซะหน่อย

แบบนี้ต้องหาเจ้าภาพลิโยม อยู่เฉย ๆ ก็จ่ายกันกระเป๋ายาคนแม่

เจ้าภาพที่น่าจะรับผิดชอบก็ควรเป็นหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินที่ไป

สร้างความเสียหายให้แก่ชาวบ้านดังกล่าว โทษฐานไม่ระมัดระวังคอยดูแลทรัพย์สินของคนให้ดี

ประมาทเลินเล่อจนเกิดความเสียหายให้กับชาวบ้าน เป็นการกระทำละเมิดของหน่วยงานนั้นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมาย

แต่ที่นำมารายงานท่านผู้อ่านเพราะประเด็นก็คือถึงจะเป็นข้อพิพาทกับหน่วยงานของรัฐแต่ยังมีปัญหาว่าจะฟ้องเรียกร้องเป็นคดีแพ่งหรือคดีปกครอง

เพราะการไม่ระมัดระวังของหน่วยงานดังกล่าวถ้าเป็น การเลินเล่อตามปกติ มิได้ใช้อำนาจตามกฎหมายก็เป็นคดีแพ่งฟ้องร้องกันที่ศาลยุติธรรม

แต่ถ้าเป็นการ ใช้อำนาจตามกฎหมาย จนเกิดความเสียหายขึ้น อย่างนี้เป็นคดีปกครองฟ้องร้องกันที่ศาลปกครอง

ฉะนั้น กรณีที่เสาไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหักโค่นล้มลงกีดขวางถนนและสายไฟฟ้า ลวดสลิงเกี่ยวเอารถยนต์ชาวบ้านเสียหาย เมื่อมีการเรียกร้องค่าซ่อมรถยนต์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลว่า

เมื่อพิจารณาพฤติการณ์การกระทำละเมิดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นการกระทำละเมิดที่ **ไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในเขตส่วนภูมิภาค** ตามอำนาจหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วน



ภูมิภาค มาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓

แต่เป็น อำนาจโดยทั่วไป ข้อพิพาทในคดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ ศาลยุติธรรม (ถ้าวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ ๕/๒๕๕๓)

ความที่เข้าใจกันถึงเรื่องสัญญาทางปกครองว่าเมื่อมีข้อพิพาทจากสัญญาฉบับนั้นเกิดขึ้นก็ต้องว่ากล่าวกันที่ศาลปกครอง

แต่มีบางปัญหาที่เกิดจากสัญญาทางปกครองนั้นเหมือนกัน แต่เป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องเนื่องมาจากสัญญาทางปกครองฉบับนั้นอีกที

อย่างเช่น ผู้รับจ้างโอนสิทธิเรียกร้องค่าจ้างก่อสร้างอาคารจากหน่วยงานผู้จ้างให้กับธนาคารผู้รับประกัน แต่ปรากฏว่าถึงกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างหน่วยงานผู้จ้างชักคืบเอาคือ ๆ จะงั้น อาจจะขัดด้วยระเบียบการเบิกจ่ายที่ไม่แจ่มชัด

ถามว่ายังต้องฟ้องร้องกันเป็นคดีปกครองอยู่อีกหรือไม่ เพราะสัญญาหลังนี้เป็นการเรียกร้องเงินค่าจ้างกันตรง ๆ

คณะกรรมการวินิจฉัยอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลท่านว่า ประเด็นพิพาทในเรื่องนี้เป็นการ ฟ้องเรียกเงินตามหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเท่านั้น หากใช้เป็นข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอันเป็นสัญญาทางปกครอง

กรณีจึงต้อง พิจารณาเพียงว่าสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว เป็นสัญญาทางแพ่งหรือทางปกครอง

ท่านว่าสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว เป็นสัญญาที่จัดทำขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกัน ด้วยใจสมัครบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาค อีกทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารผู้รับ โอนสิทธิมีสิทธิเรียกร้องลูกหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้รับจ้างได้โดยตรง

นอกจากนี้ สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องระบุเพียงให้ธนาคารมีสิทธิ

เพียงรับเงินค่าจ้างที่ห่างๆ พึ่งมีพึ่งได้

สัญญาดังกล่าวไม่มีลักษณะให้ธนาคารผู้รับโอนสิทธิเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะ หรือให้โจทก์มีสิทธิจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของรัฐ จึง เป็นสัญญาทางแพ่งทั่วไป คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม (คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ ๕๐/๒๕๕๓)

เรื่องสุดท้าย มวยกล้าต่อสู้สู้ให้คะแนนออกมามีไม่กี่ไม่มากเสีย แบบนี้มีปัญหาแน่ๆ

คนมีปัญหาคือคนแพ้ แพ้ได้ไงวะ ตุ๊กก็ออกมาบอกอาการจำบ้านเลขที่ตัวเองไม่ได้เหมือนกันนี่หว่า อยากรู้อะไรถามกรรมการชกกันทั้งนั้น นี่แก่นักมวยเขาบังข้องใจ แล้วในการแข่งขันเพื่อเลื่อนยศฐาบรรดาศักดิ์อันเป็นความก้าวหน้าในอนาคตสืบต่อไปของทั้งนักชกทั้งหลายมียิ่งกว่าหรือ

ทำงานสู้กันก็ต้องสงสัยเป็นธรรมดาว่าข้าพเจ้าได้คะแนนประเมินเท่านี้แล้วคู่แข่งคนอื่นล่ะได้คะแนนประเมินเท่าไร จะขอลูกคะแนนคนอื่นได้ไหม ก็มันอยากรู้อะ


คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่านให้แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งระดับ ๕ ว่า การเปิดเผยคะแนนแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส แต่การเปิดเผยการให้คะแนนของคณะกรรมการคัดเลือกและการให้คะแนนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์อาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานเจ้าสังกัดได้ เมื่อพิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบ

เห็นสมควรเปิดเผยโดย ให้ผู้ขอข้อมูลตรวจสอบ แต่ ไม่ให้สำเนา และให้เปิดเผยคะแนนโดยไม่ให้ทราบว่าการกระทำท่านใดเป็นผู้ประเมิน เพื่อคุ้มครองความเป็นอิสระของคณะกรรมการคัดเลือก (คำวินิจฉัยฯ ที่ ๑๑๕/๒๕๕๖)

รวมเกร็ดสาระทางคดีปกครองมาแปลียนบรรยากาศบ้างขอรับ.

พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

ไลน์ ไอดี : dad 1520 FB : Kadeepokkong

 Maitri FOUNDATION	Subject (ภาษาไทย) :
Source : นายโงสค์	
Date : 1-9 ก.ย. 2560 Page : 3	No :

นัดได้สวนเพิกถอนปล่อย 4 ชาวบ้านลู้ที่ดิน

สุราษฎร์ธานี • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน เวลา 09.00 น. ศาลจังหวัดเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นัดได้สวนคำร้องขอให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวชาวบ้านชุมชนน้ำแดงพัฒนา 4 คน ซึ่งถูกบริษัท อีควอโทเรียล คอมมิวนิตีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โจทก์ร่วม ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 และวันที่ 28 สิงหาคม 2560 โดยในคำร้องอ้างว่าทั้ง 4 คนเป็นภัยต่อโจทก์ร่วมและพยานของโจทก์ร่วม ซึ่งข้อเท็จจริงที่ฝ่ายบริษัทโจทก์ร่วมอ้างมาเพื่อเป็นเหตุในการขอเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวนั้น เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 วันที่ 17 และ 21 กรกฎาคม 2560 ที่คนของบริษัทได้เข้ามาเก็บเกี่ยวพืชผลในชุมชนน้ำแดงพัฒนา และชาวบ้านได้เข้าไปขอให้คนของบริษัทยุติการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ชาวบ้านเพาะปลูกไว้ แต่บริษัทอ้างว่าชาวบ้านได้บุกรุกเข้าไปในที่ดินแปลงที่บริษัทโจทก์ร่วมอ้างเป็นเจ้าของ ทั้งนี้ ชาวบ้านน้ำแดงพัฒนาทั้ง 4 คนที่ถูกยื่นคำร้องขอเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราว ได้แก่ นายไพโรจน์ กลับนุ้ย, นายอดิศร ศิริวัฒน์, นายสุวรรณ คงพิทักษ์ และนายเริงฤทธิ์ สโมสร ทั้งหมดเป็นผู้นำชาวบ้านที่ต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดินทำกินในชุมชนน้ำแดงพัฒนาสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ซึ่งทั้ง 4 คนถูกฟ้องร่วมกับชาวบ้านชุมชนน้ำแดงพัฒนาอีก 11 คน

Source :

หน้าหน้า

Date :

๕-๑ ก.ย. 2560

Page :

๒/๒

No :

**ดร.เช็กภาพวงจรปิด
ล่ามูกเดี่ยวปล้นแบงก์
พบผู้กายรูปร่างท้วม
ศาลออกหมายจับแล้ว**

ดร.สั่งล่า “มีโอ ขาวแดง” โจร
หลวงปิ่น จี้เบงก์ชนชาติ-ควมเล่น
หนี หลัง ผบช.น.สั่งระดมเช็ก
กล้องวงจรปิดจับภาพคนร้าย
เป็นชายร่างท้วม ชับ จยย.
หลบหนี ศาลออกหมายจับแล้ว

*** ต่อ : ปล้นแบงก์ - หน้า 11

ปล้นแบงก์

ความลับหน้าหลังเกิดเหตุคนร้าย
เป็นชายรูปร่างท้วมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำ
นุ่งกางเกงขายาวสีดำ ไม่ปิดบังใบหน้า ใช้อาวุธปืน
ลูกไม่ ไม่ทราบขนาดบุกเข้าไปชิงทรัพย์ภายใน
ธนาคารธนชาติ สาขาบางโคล่ เลขที่ 489
ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กทม. กวาดเงินสดไปจำนวน 257,000 บาท
ก่อนเดินออกจากธนาคาร โดย ปรก.เปิด
ประตูให้ หลบหนีลอยนวล เมื่อช่วงเช้าของ
วันที่ 7 กันยายน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
เมื่อวันที่ 8 กันยายน พล.ต.ท.ศานิตย์
มณฑาร ผู้อำนวยการตำรวจนครบาล(ผบช.น.)
ได้เรียกตำรวจชุดสืบสวน ทั้งตำรวจ บก.สส.
บช.น.ตำรวจ กก.สส.บก.น.5 และตำรวจ
ฝ่ายสืบสวน สน.วัดพระยาไกร ให้ระดมกำลัง
ลงพื้นที่ติดตามตัวคนร้ายรายนี้โดยเฉพาะได้
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
ที่คนร้ายใช้ในการหลบหนีนั้น พบว่ามีกล้อง
สามารถจับภาพคนร้ายขณะหลบหนี โดย

กล้องวงจรปิดบริเวณซอยประดู่ ย่านถนน
เจริญราษฎร์ สามารถจับภาพได้คนร้ายเป็น
ชายรูปร่างท้วม สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำ กาง
เกงขายาวสีดำ สวมหมวกสีดำ สวมรองเท้า
สีดำ กำลังขับรถจักรยานยนต์ สีดำ หมายเลข
ดอสีทอง ไปหลบซ่อนตามตึกแถวในซอย
มุ่งหน้าถนนดินแดง

มีรายงานข่าวแจ้งว่า ตำรวจชุดสืบสวน
เชื่อว่า คนร้ายเตรียมการมาเป็นอย่างดี โดย
สันนิษฐานว่า คนร้ายนำรถจักรยานยนต์ที่
ดังกล่าวมาจอดรอไว้ที่บริเวณใต้สะพาน
รถไฟฟ้ามีอาร์ที จากนั้น ได้เดินมาที่ธนาคาร
ก่อนก่อเหตุและเดินมาจับที่จุดทิ้งไว้
หลบหนีอย่างใจเย็น ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะ
ทำการสืบสวนสอบสวนและเร่งติดตามตัว
คนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน พนักงาน
สอบสวน สน.วัดพระยาไกร ได้ไปขออนุมัติ
ศาลอาญากรุงเทพใต้ ออกหมายจับคนร้าย
ตามภาพวงจรปิดแล้ว ขอให้ชิงทรัพย์ ส่วน
อาวุธปืนยังตรวจสอบไม่ได้ว่าเป็นปืนจริง
หรือปลอม จึงยังไม่ได้แจ้งข้อหาดังกล่าว
จากข้อมูลพยานหลักฐานที่มีจนถึงขณะนี้
เชื่อว่า จะมีจำคุกใน 1-2 วันนี้

ต่อมา เวลา 16.00 น. ศาลอาญา
กรุงเทพใต้ ได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาตาม
ภาพถ่ายข้อหาชิงทรัพย์โดยมีอาวุธ ตาม
หมายจับเลขที่ 432/2560 ลงวันที่ 8
กันยายน 2560